

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “อายัดรถหรูมูลค่า ๒.๕ พันล.” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๒. “ก.ม.ไซเบอร์ฯดูแลระบบถูกล้วงลับปชช.” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. ภาพข่าว “เพิ่มศักยภาพ” จากหนังสือพิมพ์ สยามกีฬา
๒. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “กฎหมายคดีผู้บริโภค” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. คอลัมน์กฎหมายคลายทุกข์ “คลินิกจิตสังคมระบบศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๔. “ล่ามือฆ่า ๒ ศพ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์
๕. “ศาลอนุมัติหมายจับ นายกอบต. บ้านใหม่” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ

เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศาลจังหวัดพลแก้ไขข้อขัดข้องบังคับคดี จัดโครงการเจรจาหนี้ผู้ประกันภัยสัญญา” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๒. “ไต่สวนมูลฟ้องด้านน้ำตาลสกล” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

-----

Source : เติลินิวส์ (ข่าว)

Date : 22 พ.ค. 2560 Page : 14

No :

# ศาลจังหวัดพลแก้ไขข้อขัดข้องบังคับคดี ยึดโครงการอรรถาหนีผู้ประกันพิดสัญญา

ปัญหาจากกรณีศาลอนุมัติให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาที่อัยการส่งฟ้องในคดีต่าง ๆ ซึ่งพบว่าผู้ต้องหาบางรายที่ได้รับการประกันตัวไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอในการประกันตัวชั่วคราว จึงต้องอาศัยหมายหนักเป็นผู้ประกัน นำหลักทรัพย์มาช่วยประกันให้ และเกิดปัญหาผู้ต้องหา หรือจำเลยหลบหนีอยู่ในระหว่างประกันตัว เมื่อครบกำหนดเวลาในสัญญาประกัน ผู้ประกันยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยมายังศาลได้ จึงเข้าข่ายผิดสัญญาประกันต่อศาล ซึ่งในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกัน หรือตามที่ศาลเห็นสมควร โดยมีต้องฟ้อง

ในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดี เพราะผิดสัญญาประกัน ให้ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดี หรือคำสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้ง และพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกันและให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกัน และขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ้าจะต้องขายทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันไว้ ต่อศาลเมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดำเนินการบังคับคดี รบบังคับคดีตามมาตรานี้ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา



แล้วให้ชั่งน้ำหนัก

นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล เปิดเผยว่า ในปัจจุบันการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกันของศาล ได้ดำเนินการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาโดยยึดแนวทางการปฏิบัติในการบังคับคดีผู้ประกันตามคู่มือการบังคับคดีนายประกันในคดีอาญาของสำนักงานศาลยุติธรรม และตามคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการเล่ม ๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการไต่สวนลูกหนี้เพื่อค้นหาทรัพย์สิน ประกอบกับการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 เพิ่มเติม จากกำหนดให้หัวหน้าสำนักงานประจำศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้

ตามสัญญาประกัน เพื่อดำเนินการบังคับคดีผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกัน เป็นให้เจ้าพนักงานศาล ที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับคดีตามสัญญาประกัน และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277 ซึ่งหากผู้ประกันไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาประกัน อาจหาแนวทางให้มีการผ่อนชำระหนี้ต่อศาลและเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นรายคดีไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดภาระงาน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกัน ขวนขวายติดตามตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยมาส่งศาลได้อีกทางหนึ่ง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล เปิดเผยอีกว่า จากปัญหาดังกล่าวศาลจังหวัดพล จึงได้จัดโครงการ 'เจรจาหนี้ผู้ประกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับคดีผู้ประกันกรณีผิดสัญญาประกัน เพื่อนำวิธีการอันมาใช้แก้ไขปัญหการบังคับคดีผู้ประกันให้เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพของผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกัน

ชี้แจงและตอบข้อสงสัย ตลอดจนให้ผู้ประกันเสนอแนวทาง ในการระงับ หรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจาก ร ผิดสัญญาประกัน เช่น เงื่อนไขการผ่อนชำระค่าปรับ เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ ในการติดตามผู้ต้องหา หรือจำเลยส่งต่อศาล โดยผู้ประกันเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชี้แจงและหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย เพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ผู้ประกันเองก็ได้รับประโยชน์ โดยสามารถ



ของคดีหรือลดค่าปรับจากการที่ติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาล โดยศาลได้เรียกผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันหรือบุคคลในครอบครัว มาเจรจาหนี้ชำระค่าปรับตามสัญญา

ประกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ขั้นตอนการบังคับคดีของศาลตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลดี-ผลเสีย ของการบังคับคดี โดยมี นายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพล นางสาวนิรมล จันทระคามิ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพล และนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร รับผิดชอบซักถาม ซึ่งคาดว่าภายหลังการอบรม ผู้ประกันจะมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบังคับคดีและให้ความร่วมมือในการติดตามตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยมาส่งศาล รวมทั้งลดเวลาเก็บค่าใช้จ่ายในการสืบหาทรัพย์สิน หรือการบังคับคดีเอากับหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากหลักประกัน และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.

ศิริชัย อุนนทร์ไพศาล

Source : ไทยโพสต์

Date : 22 พ.ค. 2560 Page : 3

No :

## ไตสวนมูลฟองต้านน้ำตาลสกล

สกลนคร ● ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 22 พ.ค. เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสกลนคร นัดไตสวนมูลฟอง กรณีที่บริษัท ไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ได้ ยื่นฟ้องร้องนางสาวเดือนเพ็ญ สุดไชยา และพวกรวม 20 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม รักรักษ์น้ำอูน ชาวบ้านโคกสะอาด ต.อุ่ม จาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร กรณีลงชื่อยื่น หนังสือร้องเรียนต่อนายกองค้การบริหาร ส่วนตำบล (อบต.) อุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ขอให้ระงับการบุกเบิก พื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อ รองรับโครงการโรงงานน้ำตาลทรายและ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทาง และลำรางสาธารณะ และยื่นหนังสือต่อนายก อบต.อุ่มจานเพื่อคัดค้านโครงการเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา

มา ชาวบ้านทั้ง 20 คนได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือทางคดีและค่าใช้จ่ายจากกองทุน ยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สกลนคร และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มีโครงการจะสร้างโรงงานน้ำตาล ขนาด 12,500 ตันในระยะแรก และขยาย เป็น 40,000 ตันอ้อยต่อวันในระยะที่สอง นอกจากนี้ ในบริเวณเดียวกันยังต้องการ จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ในระยะแรก และขยายเป็น 114 เมกะวัตต์ระยะสอง โดยที่ตั้งโครงการอยู่ริม ฝั่งแม่น้ำอูน ต.อุ่มจาน เขตรอยต่อกับ อ.เมือง สกลนคร แต่อยู่คนละฝั่งน้ำอูนกับ ต.นา จัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ปัจจุบันรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ของโครงการทั้งสองไม่ผ่านการพิจารณารอบ แรกของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ.